



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับประจำวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๑๔๐,๗๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ปรับหลักสูตรสนอง คสช.!

ถึงคราวที่จะเรียกได้ว่าปฏิรูปการศึกษากันได้ทีเดียว เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรปลูกฝังการรักชาติเข้าไปด้วย นั่นคือ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ซึ่งงานนี้ตกหนักอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่มี “อภิชาติ จีระวุฒิ” เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับหน้าเสื่อเดินหน้าปรับหลักสูตรใหม่ สนองนโยบาย คสช. เพื่อให้เกิดความปรองดองในชาติ

เรื่องนี้ทำให้เป็นข้อสงสัยว่าการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาศีลธรรมยังคงมีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยหรือไม่ หรือที่ผ่านมามีถูกยกเลิกไปเมื่อไร อย่างไร ถึงขนาดต้องเป็นนโยบายของ คสช. ที่ให้ สพฐ. ปรับหลัก-



สูตรเอาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมกลับมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้ง ทั้งที่ผ่านมากันที่เรียนโดยใช้หลักสูตรเก่า ๆ ก็เรียนวิชาเหล่านี้ แต่ทำไมหายไปหลักสูตรปัจจุบัน

งานนี้ “อภิชาติ” ต้องรับบทหนักกับการเร่งผลักดันให้มีการนำมาบรรจุในหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อสนองนโยบายของ คสช. เรื่องความปรองดอง

สำหรับ “อภิชาติ” กับ

บทบาทที่ผ่านมามากไม่เป็นที่ปรากฏในสื่อมากนัก โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ต่างๆ แทบไม่มีให้เห็น

“อภิชาติ” เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2558 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน จากนั้นจบปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก

นอกจากนั้นยังเป็นผู้บริหารมืออาชีพทางด้านการศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และมีผลงานด้านการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย

วันนี้กับนโยบายปรองดองของ คสช. กับการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ของ สพฐ. ที่มี “อภิชาติ จีระวุฒิ” เป็นเลขาธิการ สพฐ. ทำหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ในการสร้างคนในชาติเพื่อให้เกิดความปรองดองและรู้จักหน้าที่ของตัวเอง

คงเป็นผลงานในห้วงใกล้ปลดเกษียณอีกวาระหนึ่งของ “เลขาธิการ สพฐ.”